

รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำปี 2565

ลำดับ	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อตำแหน่ง	ชื่อระดับ/อันดับ	ชื่อวิทยฐานะ	ชื่อวุฒิการศึกษาที่บรรจุ	ชื่อย่อวุฒิการศึกษาที่บรรจุ	วุฒิการศึกษาที่บรรจุ	สาขาวิชาเอกที่บรรจุ	กลุ่มวิชาเอกตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา	วิชาที่สอนมากที่สุด	ระดับชั้นที่สอนมากที่สุด
1	นางสาว	ชุลีกร	อิศรภักดี	ครู	คศ. 2	ชำนาญการ			คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์	วิทยาการคำนวณ	ม.1-3
2	นางสาว	ปัทมา	อ้วนล้ำ	ครู	คศ. 1	ไม่มีวิทยฐานะ			ดนตรีศึกษา	ดนตรีศึกษา	ดนตรีศึกษา	ดนตรี	ม.1-3
3	นางสาว	กฤษณา	มันพัฒนาการ	ครู	ครูผู้ช่วย	ไม่มีวิทยฐานะ				ภาษาไทย	ภาษาไทย	ภาษาไทย	ป.4
4	นางสาว	นิภาพร	ทัพสุรีย์	ครู	ครูผู้ช่วย	ไม่มีวิทยฐานะ			ภาษาอังกฤษ	ภาษาอังกฤษ	ภาษาอังกฤษ	ภาษาอังกฤษ	ม.1-3
5	นางสาว	ณัฐณรินทร์	จินดาวงศ์	ครู	คศ. 1	ไม่มีวิทยฐานะ	ครุศาสตรบัณฑิต	ค.บ.	ค.บ.การประถมศึกษา	การประถมศึกษา	ประถมศึกษา	ภาษาไทย	ป.3
6	นางสาว	วैया	สมรรถการพัฒนา	ครู	คศ. 2	ชำนาญการ			การศึกษาปฐมวัย	การศึกษาปฐมวัย	ปฐมวัย		อนุบาล2
7	นาง	จารุภา	หิรัญคำ	ครู	คศ. 3	ชำนาญการพิเศษ			เคมี	เคมี	วิทยาศาสตร์ (แบบศึกษาทั่วไป)	วิทยาศาสตร์	ม.1-3
8	นางสาว	พรนลัท	दानา	ครู	คศ. 1	ไม่มีวิทยฐานะ			ภาษาไทย	ภาษาไทย	ภาษาไทย	ภาษาไทย	ป.1
9	นางสาว	ศุภาภรณ์	บุญปัน	ครู	คศ. 1	ไม่มีวิทยฐานะ			การสอนภาษาอังกฤษ	การสอนภาษาอังกฤษ	ภาษาอังกฤษ	ภาษาอังกฤษ	ป.4-6
10	ว่าที่ร้อยตรี	วรรณวิรินทร์	ชูสุวรรณ	ครู	คศ. 1	ไม่มีวิทยฐานะ			พลศึกษา	พลศึกษา	พลศึกษา	สุขศึกษาพลศึกษา	ป.1-3
11	นาง	หทัยรัตน์	บุญบำรุง	ครู	คศ. 3	ชำนาญการพิเศษ			ประถมศึกษา	ประถมศึกษา	ประถมศึกษา	คณิตศาสตร์	ป.2-3
12	นาง	นฤมล	ได้พึง	ครู	คศ. 2	ชำนาญการ	ครุศาสตรบัณฑิต	ค.บ.	ค.บ.การประถมศึกษา	การประถมศึกษา	ประถมศึกษา	ภาษาไทย	ป.2
13	นางสาว	วรรณภา	สระพิน	ครู	คศ. 1	ไม่มีวิทยฐานะ			การศึกษาปฐมวัย	การศึกษาปฐมวัย	ปฐมวัย		อนุบาล 3
14	นาย	สัตยา	สะสันติ	ครู	คศ. 1	ไม่มีวิทยฐานะ			พลศึกษา	พลศึกษา	พลศึกษา	สุขศึกษาพลศึกษา	ม.1-3
15	นางสาว	ภณิดา	ชัยเกษม	ครู	คศ. 1	ไม่มีวิทยฐานะ			ภาษาอังกฤษ	ภาษาอังกฤษ	ภาษาอังกฤษ	ภาษาอังกฤษ	ป.2-3
16	นาง	ลัดดา	ไม่ศิริ	ครู	คศ. 2	ชำนาญการ			วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์ (แบบศึกษาทั่วไป)	ภาษาไทย	ป.3
17	นางสาว	ศศิธร	ดอนโอภาส	ครู	คศ. 2	ชำนาญการ			วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์ (แบบศึกษาทั่วไป)	วิทยาศาสตร์	ป.4-6
18	นางสาว	สวพร	บุญผลานันท์	ครู	คศ. 1	ไม่มีวิทยฐานะ			ภาษาไทย	ภาษาไทย	ภาษาไทย	ภาษาไทย	ป.5-6
19	นางสาว	จุฑารัตน์	ทับอุดม	ครู	คศ. 2	ชำนาญการ			ประถมศึกษา	ประถมศึกษา	ประถมศึกษา	คณิตศาสตร์	ป.2-3
20	นางสาว	นิลยา	จินทะวงศา	ครู	คศ. 1	ไม่มีวิทยฐานะ			การศึกษาปฐมวัย	การศึกษาปฐมวัย	ปฐมวัย		อนุบาล 1
21	นางสาว	นิรมล	มาตรภูมิ	ครู	คศ. 1	ไม่มีวิทยฐานะ			คณิตศาสตร์	คณิตศาสตร์	คณิตศาสตร์	คณิตศาสตร์	ม.1-3
22	นางสาว	ณัฐารินทร์	ทองทิพย์	ครู	ครูผู้ช่วย	ไม่มีวิทยฐานะ	ครุศาสตรบัณฑิต	ค.บ.	ค.บ.บัณฑิตศึกษาศาสตร์	เทคโนโลยีทางการศึกษา	คอมพิวเตอร์	วิทยาการคำนวณ	ป.4-6
23	นาย	ณัฐภัทร	พันชน	ครู	คศ. 1	ไม่มีวิทยฐานะ			ภาษาจีน	ภาษาจีน	ภาษาจีน		
24	นาย	ณัฐพงษ์	จำวแหลม	ครู	คศ. 1	ไม่มีวิทยฐานะ			สังคมศึกษา	สังคมศึกษา	สังคมศึกษา	สังคมศึกษา	ป.4-6
25	นาย	อภิรักษ์	สำเนาอ้อย	ครู	คศ. 1	ไม่มีวิทยฐานะ			ดนตรีเจส	ดนตรีเจส	ดนตรีศึกษา	ดนตรี	ป.4-6

ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี